
- 1 - 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี 2566 
วันอังคารที่  ๑๕  สิงหาคม  2566 

เวลา 10.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

-------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 

1. ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
2. นางนันทวัน   วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 
3. นายมนตรี   แตงทอง   รองประธานสภาฯ คนที่ 2 
4. นายธนากร   ภู่สุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
5. นายนิยม   นิยมชม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
6. ร.ต.อ.วิโรจน ์ ไผ่ชู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
7. นายเสวก   วิงวอน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
8. นายคณาพัณณ์  อมรรุ่งเรืองชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
9. นายธรรมวัฒน์  ดีเจริญวิรุฬ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
10. นายไพบูลย์   เอดาศัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
11. นายธรรมรัตน์  ดีเจริญวิรุฬ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
12. นายธนพล   สีตะระโส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
13. พ.ท.สิงห์   สนธ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
14. นายกิตติพงษ์  ทองอร่าม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
15. นางสาวยูริ   เยี่ยมบุญชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
16. นายโยธี   แช่มสุขขี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
17. นายวันชัย   สืบชนะกิจกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
18. นายสมคิด   ม่วงเทศ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
19. นางสุวดี   เขียวสะอาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
20. นายธรรมนูญ  อภินันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
21. นายภูฑาริศ   นาคทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
22. นายตันติกร   พาศิรายุธ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
ผู้ลาการประชุม  

1. นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
2. นายอภิศักดิ์   กิติเรียงลาภ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
ผู้ขาดการประชุม  

   ไม่มี  
  

       /ผู้เข้าร่วมประชุม.... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายศุภวัฒน์   เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
2. นายวัฒนชัย   มานะจิตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
3. นายเสรี    ยอดระยับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
4. นางสุรางคณา คุ้มครอง  หัวหน้าส านักปลัดฯ  
5. นางอินทิรา  รุดทัง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6. นายกัมปนาท นุ่มหอม  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นายชัชชนม ์  เกษศรี  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
8. นางมยุรี   ธรรมสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นางบุญเตือน   จะระ  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางสาวธัชกร   บุญเลิศ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
11. นายสุนัน  บ ารุง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
12. นางทิศากร  รุ่งสุข  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
13. นายชัยยะ  มหาปราบ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
14. นางทิพนันท์  แสงธูป  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
15. นางสาวศศิณี ศรีช านิ  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  
16. นางศิริวรรณ  อังสนั่น  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
17. นางสาวสมฤทัย  คงรวมญาติ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
18. นางอรพินธ์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
19. นางเกศินี  นักค้ิม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
20. นางสาวสุนิสา  มีจันทร์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
21.  นางสาวอัยย์ญาดา  บัวพุ่ม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
22. ส.ท.คณิศร  มีสันทัด  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
23. นายธีรเดช   ประสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
24. นางจุฑามาศ  ดิษฐาน  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
25. นางสาวปภาวันต์ นันทวิสาร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
26. นางสาวศิริพร   เชื้อนิล  พนักงานจ้างทั่วไป 
27. นางสาวณัฐณิชา สังข์ทอง  พนักงานจ้างเหมา 

 
 
 
 
 

       
 

 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น. 

เลขานุการสภาฯ                  : (ให้สัญญาณ) ตรวจนับจ านวนสมาชิกฯ    
(นางอินทิรา   รุดทัง)          เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖6 วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖6 
เวลา 10.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
ขณะนี้ท่านสมาชิกฯ มาประชุม จ านวน 20 ท่าน เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบ 
องค์ประชุมตามระเบียบฯ แล้วนะคะ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่
ประธานสภาฯ ค่ะ  

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เชิญนั่งครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)                    

เลขานุการสภาฯ                  :    เรียนเชิญท่านรองประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทั้งสองท่าน     
(นางอินทิรา  รุดทัง)                 ขึ้นท าหน้าที่ด้วยค่ะ  
   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
 เรื่อง ก าหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ    

สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖6 ด้วยฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    
มีข้อราชการที่จะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพ่ือพิจารณา 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และ ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕)       
พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕65 ข้อ ๒3  
ข้อ 24 จึงก าหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖6 ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา 1๐.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  จึงประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖6   

 ลงชื่อ ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ                    :   เรียน  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ท่านรองนายกฯ  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)        ท่านรองปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม

ประชุมสภาฯ ทุกท่าน  ขณะนี้ท่านสมาชิกฯ มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  
ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖6 ครับ 

ประธานสภาฯ                    :   ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)     - ไม่มี - 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ประธานสภาฯ         : ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 256๖                      

เมื่อวันอังคารที่ 2๗ มิถุนายน ๒๕6๖  เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งส าเนา
รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวไปให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว มีทั้งหมด ๒๑ หน้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบและมีมติรับรองรายงานดังกล่าวแล้ว  
จึงขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูอีกครั้งนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไข
เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอถามมติที่ประชุม
นะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 256๖ เมื่อวันอังคารที่ 
2๗ มิถุนายน ๒๕6๖ โปรดยกมือด้วยครับ 
สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือด้วยครับ 
สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือด้วยครับ   
เชิญเลขานุการฯ สรุปครับ 

เลขานุการสภาฯ                 :    มีสมาชิกฯ เห็นชอบรับรอง จ านวน   17  เสียง    ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  
(นางอินทิรา   รุดทัง)            งดออกเสียง  3   เสียง 

ประธานสภาฯ                   :    ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)          ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 

พ.ศ. 256๖ เมื่อวันอังคารที่ 2๗ มิถุนายน ๒๕6๖  ต่อไปเป็น  

ประธานสภาฯ                   :   ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 
(ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี)       ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งข้อราชการต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบครับ 

เลขานุการสภาฯ        :   ๓.๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/                
(นางอินทิรา   รุดทัง)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ น าเรียนที่ประชุมสภาฯ      
เพ่ือทราบ ส าหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ ไดจ้ัดส่งให้ตามระเบียบฯ แล้ว  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

3.๒ ประกาศใช้แผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าและประกาศใช้แผนด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ น าเรียนที่ประชุมสภาฯ 
เพ่ือทราบ ส าหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบฯ แล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

/๓.3 การประเมินผล… 



- 5 - 

เลขานุการสภาฯ        :   ๓.3 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
(นางอินทิรา   รุดทัง)  บริหารส่วนจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2566 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สิงห์บุรี ได้ขอรับการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2566 ตามเกณฑ์ชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2566 น าเรียนที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ      
ส าหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ ไดจ้ัดส่งให้ตามระเบียบฯ แล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

๓.4 แจ้งยกเลิกการด าเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก สายเลียบคันคลองชลประทาน คลองส่ง 1 ซ้ายฝ่ังขวา หมู่ที่ 1 
ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี ได้อนุมัติให้ตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 174 ข้อ 8 โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคันคลองชลประทาน 
คลองส่ง 1 ซ้ายฝั่งขวา หมู่ที่  1 ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  
เชื่อมต่อถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 3030 อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
เชื่อมต่อเขตต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 1.00 - 4.00 เมตร ยาว 1,785 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีก าหนด (กองช่าง) ตั้งจ่ายไว้  
2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) นั้น   เนื่องจากจุดที่ตั้ง
โครงการอยู่ ในพ้ืนที่ของส านักงานชลประทานที่  12 ฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ ในการด าเนินการ
ก่อสร้างต้องได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างก่อน จึงจะด าเนินการได้  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประสานกับทางฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 2 โครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษาบรมธาตุแล้ว ได้แจ้งว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอรับงบ
จากส่วนกลางในการแก้ไขซ่อมแซมคันคลองฯ ดังกล่าว ท าให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากเป็นเหตุซ้ าซ้อน
กับโครงการของส านักชลประทานที่ 12 จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกการ
ด าเนินการโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

๓.๕ แจ้งยกเลิกการด าเนินการโครงการจ้างเหมาออกแบบ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้อนุมัติให้ตั้งงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานก่อสร้าง งบด าเนินการ  
ค่าใช้สอย หน้า 17๒ ข้อ ๑ ค่าจ้างเหมาและออกแบบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ออกแบบ ค่าช่างส ารวจและออกแบบงานก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกินศักยภาพที่ 
 
 

/ด าเนินการ... 
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เลขานุการสภาฯ        :   จะด าเนินการเองได้ และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง) ตั้งจ่ายไว้ 3,500,000 บาท  
(นางอินทิรา   รุดทัง)   (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เนื่องจากห้วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ยังไม่มีการจ้างส ารวจและออกแบบงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอแจ้งยกเลิก     
การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

๓.๖ แจ้งยกเลิกการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๖               
จ านวน ๒ รายการ ดังนี้   
1. ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ หน้า 166 ข้อ 4 
จ านวนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด         
การจัดซื้อรถยนต์ จากแบบธรรมดา ขนาด ๑ ตัน เป็นแบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (CAB) ขนาด ๑ ตัน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องใส่หลังคาบรรทุก           
จึงขอยกเลิกโครงการฯ ดังกล่าว   
2. ค่าจัดซื้อรถเข็นพ่วง รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ หน้า 167 ข้อ 6
จ านวนเงิน 60,000 บาท เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบตามที่แจ้งแล้วนะครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)        ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4  

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (วาระท่ีหนึ่ง)   
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 

นายก อบจ.สิงห์บุรี              : เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) สิงห์บุรีทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สิงห์บุรี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีอีกครั้งหนึ่ง การจัดท า
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2567              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2580) โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมประเด็นการลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรม
ในทุกมิติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ.2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส
และความเป็นธรรม หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะปลอดภัย  

 
/เติบโต อย่างยั่งยืน... 
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นายก อบจ.สิงห์บุรี           : เติบโต อย่างยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) เป้าหมายที่ 3การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริม

สวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกมิติและพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และครอบคลุมทุก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนภารกิจถ่ายโอน และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ฉะนั้นในโอกาสนี้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ  
และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

1.1 รับจริ งงบประมาณ พ.ศ.  2565 รวมเงินอุดหนุน จ านวน  
262,056,375 บาท (สองร้อยหกสิบสองล้านห้าหมื่นหกพันสามร้อย 
เจ็ดสิบห้าบาท) 

1.2 ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 
273,520,800 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นแปดร้อยบาท) 

1.3 ยอดเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภทที่มีอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 จ านวน 918,591,783 บาท (เก้าร้อยสิบแปดล้าน
ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาท) 
2. การบริหารงานงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้บริหารงบประมาณที่มีอยู่เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามเป้าหมาย และตามโครงการที่ก าหนดไว้ ส าหรับ
ในปี พ.ศ.2567 คาดว่าการบริหารงบประมาณจะสามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 
1. ตั้งประมาณการรายรับ รวมเงินอุดหนุน ไว้  291,039,000  บาท  
(สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามหมื่นเก้าพันบาท) 
2. ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 291,039,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้าน
สามหมื่นเก้าพันบาท)  
เหตุผล เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 23 วรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ง
เงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ใหเ้จ้าหน้าที่งบประมาณ 
 

/อีกครั้งหนึ่ง… 
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นายก อบจ.สิงห์บุรี              : รวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  

15 สิงหาคม ดังนั้น จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี หากมีรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
และไม่กระทบต่อสาระส าคัญขออนุมัติแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ต่อไป 

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สิงห์บุรี ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อ่านระเบียบให้ท่านสมาชิกฯ รับทราบ  
ขอเชิญเลขาฯ ครับ  

 เลขานุการสภาฯ                 :   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
(นางอินทิรา   รุดทัง)                พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  

ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา     
สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ               
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว    
ถ้าจะต้องให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่             
สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ     
แปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภา
รับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  หวังว่าท่านสมาชิกฯ คงจะเข้าใจขั้นตอน 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) แล้วนะครับ  ซึ่งเราจะพิจารณา เป็นวาระไป ขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาใน

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีสมาชิกฯ  
ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ   

 ขอเชิญ ส.อบจ.ภูฑาริศ นาคทอง ครับ 

 

/เรียน ท่านประธานสภาฯ… 
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สมาชิกสภาฯ                    :  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และ 
(นายภูฑาริศ  นาคทอง) หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมขอสอบถามครับเมื่อสักครู่ไม่ทราบว่าท่าน

นายกฯ แถลงผิดหรือไม่ครับ ระหว่างยอดเงินสะสม กับเงินส ารองสะสม 
สลับข้อกันหรือไม่ เพราะว่ายอดเงินทุนส ารองสะสม 267 ล้านบาทเศษ   
เงินสะสม 918 ล้านบาทเศษ และอีกประเด็นหนึ่งคือขอสอบถามเรื่อง 
งบกลางระหว่างปี 2565 มีจ านวน 14 ล้านบาทเศษ ปี 2566 มีจ านวน 
26 ล้านบาทเศษ และปี 2567 มีจ านวน 30 ล้านบาทเศษ ท าไมจึงน้อย
กว่ากันเป็นจ านวนมาก ขอให้ช่วยอธิบายด้วยครับ 

ประธานสภาฯ                   :   ขอบคุณ ส.อบจ.ภูฑาริศ นาคทอง  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) 

นายก อบจ.สิงห์บุรี             : ขอมอบให้ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดครับ 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) 

ผู้อ านวยการกองคลัง              :  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  
(นายมยุรี  ธรรมสกุล) ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามท่ีท่านนายกฯ ได้น าเสนอว่าเงินสะสมมีจ านวน 918 ล้านเศษนั้นถูกต้อง
ค่ะ ซึ่งเป็นตัวเลขจากระบบบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ E-LAAS  
ส่วนเงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน 267 ล้านเศษนั้น ก็ถูกต้องเช่นกันค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)   อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการฯ แจ้งระเบียบฯ  และตรวจนับ 

องค์ประชุม ครับ 

เลขานุการสภาฯ                 :  ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมค่ะ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ แสดงตนเข้าร่วม 
(นางอินทิรา   รุดทัง)  ประชุม จ านวน 2 ท่าน ราย นายเสวก วิงวอน สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอเมือง เขต 5 และนายโยธี  แช่มสุขขี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอบางระจัน เขต 4  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   
และและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิก
สภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิก
สภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม จะท าการลงมติ
เรื่องใดๆ ไม่ได้  ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 22 ท่าน เกินกึ่งหนึ่ง        
ถือว่าครบองค์ประชุมตามระเบียบฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ                    :  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในกรณีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติฯ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  หากมีการปรับแก้ไขใด ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับจ านวนงบประมาณ ขออนุญาตให้ 

เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องครับ  
 
 

/ ผมขอถามมติ… 
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ประธานสภาฯ                    :  ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นสมควรรับหลักการร่าง 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาฯ                     :  สมาชิกฯ ท่านใด ไม่รับหลักการ  โปรดยกมือด้วยครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียงโปรดยกมือด้วยครับ  เชิญเลขาฯ สรุปครับ 

เลขานุการสภาฯ                 : มีสมาชิกฯ เห็นชอบรับหลักการ จ านวน  21  เสียง    ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง)   งดออกเสียง   1   เสียง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติฯ 

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการร่าง 
(ร.ต.ต.ทองแดงเทียนศรี) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นะครับ ก่อนการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ซึ่งต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติพิจารณา และที่ประชุมสภาฯ จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ             
ร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย 
1. นายธรรมรัตน์   ดีเจริญวิรุฬ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยูริ   เยี่ยมบุญชัย กรรมการ 
3. นายเสวก   วิงวอน  กรรมการ 
4. นายอภิศักดิ์   กิติเรียงลาภ กรรมการ 
5. นายโยธี   แช่มสุขขี  กรรมการ 
6. นายตันติกร   พาศิรายุธ กรรมการ 
7. นายมนตรี   แตงทอง  เลขานุการฯ 

  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติครับ 
  เชิญ ส.อบจ.ธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ ครับ 

สมาชิกสภาฯ                      :  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  
(นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ สมาชิกสภาฯ เขต 3 

อ าเภออินทร์บุรี ผมขอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในวันที่ 16, 17 และวันที่ 18  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

ประธานสภาฯ                     :  ขอผู้รับรองด้วยครับ   
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)     

สมาชิกสภาฯ                      :  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน      
(นายสมคิด   ม่วงเทศ)  กระผม นายสมคิด  ม่วงเทศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

เขต ๓ อ าเภอค่ายบางระจัน ขอรับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ                      :  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน      
(พ.ท.สิงห์   สนธิ)   กระผม พ.ท.สิงห์  สนธิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   

เขต ๕ อ าเภออินทร์บุรี ขอรับรองครับ 

/มีสมาชิก... 
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เลขานุการสภาฯ                 :  มีสมาชิกฯ รับรองถูกต้องค่ะ 
(นางอินทิรา   รุดทัง)  

ประธานสภาฯ                    :   ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  มีผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)           เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีถือว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้

ก าหนดเป็นไปตามที่ นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ เสนอนะครับ เป็นอันว่าเรา
ได้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  ในวันที่ 16, 17 และวันที่ 18  สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี  หากสมาชิกฯ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติสามารถ
ยื่นค าแปรญัตติได้ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ผมขอนัดประชุมสภาฯ  
อีกครั้งในวันอังคารที่ 2๙ สิงหาคม 2๕๖๖ เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒, วาระที่ ๓  และข้อราชการอ่ืน ๆ ตามที่ฝ่าย
บริหารได้เสนอมาครับ ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปตามห้วงเวลาที่
ระเบียบก าหนด ท่านสมาชิกฯ ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้  ถือว่ารับทราบก าหนด
นัดประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไป ส่วนท่านใดที่ไม่ได้มาประชุมในวันนี้จะได้มอบ
ให้เลขานุการสภาฯ แจ้งก าหนดวันประชุมให้ทราบต่อไป  ต่อไปเป็นระเบียบ
วาระท่ี ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ    

ประธานสภาฯ                    :   มีสมาชิกฯ ท่านใด  จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) ขอเชิญ ส.อบจ.เสวก วิงวอน ครับ 

สมาชิกสภาฯ                  : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ 
(ส.อบจ.เสวก วิงวอน) ท่านรองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในวันที่พาผู้สูงอายุร่วม

กิจกรรม ฒ แข็งแรง ณ จังหวัดชลบุรี ประธานกลุ่มคือท่านอุบล เทพทอง 
และสมาชิกชมรมฯ ฝากชื่นชมท่านนายกฯ และเจ้ าหน้าที่ทุกท่าน               
จัดกิจกรรมได้ดีมาก กินอ่ิมที่ พักสบายจึงขอฝากขอบคุณมาด้วยครับ          
และเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมท่านหนึ่งแจ้งว่าจะท าการแสดงปรากฎ
ว่าที่เวทีไม่มีชุดการแสดงของเขาจึงขอฝากแจ้งมา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                    :   ขอบคุณ ส.อบจ.เสวก วิงวอน มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมใน 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  วาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี              : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กระผมและคณะต้องขอขอบคุณทุกท่านในขั้นตอนการรับ

หลักการขั้นแรก ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ หากมีข้อสงสัยในข้อบัญญัติ
สามารถติดต่อได้โดยตรงครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                    :   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นต่างๆ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญ ส.อบจ.ภูฑาริศ นาคทอง ครับ 

/เรียนท่านประธาน… 
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สมาชิกสภาฯ                     :   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามท่ีสอบถามเรื่องงบกลางเมื่อสักครู่ 
(นายภูฑาริศ  นาคทอง)  ยังไม่ได้ชี้แจงเลยครับ ขอบคุณครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี              : เชิญผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณชี้แจงครับ 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ   : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การ  
(นายชัชชนม ์เกษศร ี) บริหารส่วนจังหวัดสิ งห์บุรี  กระผมนายชัชนม์ เกษศรี  ผู้อ านวยการ            

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเรียนชี้แจงแทนท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรีสอบถามมา กรณีงบกลาง ขอให้ท่านสมาชิกฯ ดูที่เล่มร่างข้อบัญญัติ 
หน้าที่ 17,18,19  ในรายจ่ายงบกลางจะมีช่องรายจ่ายจริงของปี 2564, 
2565 และประมาณการปี 2566, 2567 ในปีงบประมาณ 2564              
ตั้งงบประมาณไว้ 16 ล้านบาท รายจ่ายจริงปี 2565 เป็นเงิน 14 ล้านบาท
เศษ ส่วนปี 2566 รายจ่ายยังไม่สิ้น ตั้งไว้ที่ 24 ล้านแปดแสนบาทเศษ    
ส่วนในปี 2567 ตั้งประมาณการไว้ 30 ล้านบาท รายการที่เพ่ิมขอให้ท่าน
สมาชิกฯ ดูตั้งแต่หน้า 17 ไปครับ ในรายการที่มียอดใหญ่ เช่น เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 1,100,000 บาท เงินสนับสนุนสถานพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ รพ.สต.             
ที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นงบประมาณ SML เป็น
เงิน 6,500,000 บาท ซึ่งต้องจ่ายให้แก่ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนมายังองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว นจั ง ห วั ด สิ ง ห์ บุ รี  เ งิ น ส า ร อ ง จ่ า ยตั้ ง ไ ว้ เ ท่ า ปี  2 56 6                                        
คือ 8,000,000 บาท ในส่วนหน้า 18 เป็นค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีรับภารกิจ
เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ในส่วนนี้ต้องจ่ายคืนให้เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
และองค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธิ์ จ านวน 1,700,000 บาท รายการ
ต่อไปเป็นเงินสมทบส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.                
เป็นการสมทบงบประมาณร่วมกันระหว่าง สสส. กับ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 1,200,000 บาท เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  สปสช.ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ งห์บุรี          
จ านวน 1,122,000 บาท และเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีต้อง
สมทบคือเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น                     
หรือ กบท.  โดยสมทบตามหลักเกณฑ์  จ านวน 6 ,930,000บาท  
อีกส่วนหนึ่งคือเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ และเงินช่วยท าศพพนักงาน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถ้าดูจากรายจ่ายทั้งหมด       
เป็นยอดเงินที่เพ่ิมขึ้นรวมทั้งสิ้น 30,293,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2566 
ประมาณ 2 ล้านบาทเศษ จึงขอน าเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรีเพื่อรับทราบครับ 

 

/ขอบคุณผู้อ านวยการ… 
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ประธานสภาฯ                   :   ขอบคุณผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  จะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญ ส.อบจ.ธรรมรัตน์  

ดีเจริญวิรุฬ ครับ 

สมาชิกสภาฯ                       :   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การ  
(ส.อบจ.ธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ) บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  

ผมขอสอบถามเรื่องการเสนอโครงการในแต่ละพ้ืนที่ ที่จะต้องน าเข้าการ
ประสานแผนอ าเภอและและประสานแผนจังหวัด เพราะว่าผมได้รับข้อมูลที่
ไม่ทราบว่าคลาดเคลื่อนหรือเปล่า เกี่ยวกับโครงการที่ก่อสร้างถนนตามพ้ืนที่
ของจังหวัดสิงห์บุรี เห็นว่าก าหนดว่าถนนต้องมีขนาดกว้างกว่า 4.00 เมตร 
ซึ่งในพ้ืนที่ชนบทจะหาพ้ืนที่ถนนที่กว้างกว่า 4.00 เมตรขึ้นไปในการด าเนิน
โครงการค่อนข้างยากจึงขอความชัดเจนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                    :   ขอบคุณ ส.อบจ.ธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ ครับ เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)   

นายก อบจ.สิงห์บุรี               : เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การ  
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่านครับ ในการด าเนินการทางหลวงท้องถิ่นได้

ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ และอีกจุดหนึ่งเรื่องถนนทางเชื่อมไม่ใช่หมู่บ้านต่อ
หมู่บ้าน ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต าบลต่อต าบล 
อ าเภอสู่อ าเภอ ส่วนหมู่บ้านต่อหมู่บ้านก็ด าเนินการแต่จะเชื่อมโยงไปให้ถึง
ต าบลต่อต าบล มีอีกกรณีคืออยากฝากท่านสมาชิกฯ เวลาลงพ้ืนที่ให้แจ้ง
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน กรณีท่ีพ้ืนที่ทางสามารถขยายได้ให้ช่วยดูด้วย ส่วนผมเวลา
ลงพ้ืนที่ก็จะช่วยแจ้งว่าถ้ามีพ้ืนที่เหลือก็สามารถขยายได้ไม่ว่าจะเป็นงานดิน 
งานลูกรัง คลส. หรือแอสฟัลท์  ในปี 2566 ก็หาเส้นทางท่ีสามารถขยายเป็น 
6 เมตร ได้จ านวนหลายสายทาง เช่น ต าบลบ้านหม้อ ขอฝากว่าเวลาลงพ้ืนที่
ให้ช่วยอธิบายให้ผู้น าท้องถิ่นทราบด้วยบางแห่งของบมา 4 เมตร ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีลงไปด าเนินการได้ บางครั้งเป็นซอยซึ่งเป็นงาน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างได้
ชี้แจงเพ่ิมเติมอีกครั้งครับ 

ประธานสภาฯ                    :   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  

ผู้อ านวยการกองช่าง                :   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(นายกัมปนาท นุ่มหอม) กระผมนายกัมปนาท นุ่มหอม ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียด

ตามที่ท่านนายกฯ มอบหมาย ปัจจุบันถนนที่เราด าเนินการมีความกว้าง 
4 เมตร ที่เป็นพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ของเราจะมีถนนที่อยู่
ในพ้ืนที่ชลประทานที่ก าหนดความกว้างของไหล่ทางข้างละ 1 เมตร              
และผิวจราจรกว้าง 4 เมตร รวมเป็น 6 เมตร ปัจจุบันชลประทานก าหนด
พ้ืนที่ในการด าเนินการถึงชายคลองมีขนาดความกว้าง 6 เมตร ส่วนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตามที่ท่านนายกฯ เรียนท่านสมาชิกฯ  
 

/ไปแล้วว่าพ้ืนที่… 
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 ผู้อ านวยการกองช่าง              :    ไปแล้วว่าพ้ืนที่ของเราเป็นพ้ืนที่เชื่อมระหว่างอ าเภอต่ออ าเภอ  ส่วนที่เรา 
(นายกัมปนาท นุ่มหอม) ด าเนินการอยู่ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ในซอย ซึ่งเป็นพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ และจ านวนงบประมาณน้อย ซึ่งระหว่างอ าเภอควรใช้ผิว
จราจรสองเลนส์คือผิวจราจรหนึ่งเลนส์ กว้าง 3 เมตร เป็นเลนส์สวนกันครับ 
จึงเรียนที่ประชุมสภาฯให้ทราบครับ 

ประธานสภาฯ                    :   ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างครับ เชิญ ส.อบจ.ภูฑาริศ นาคทอง ครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) 

สมาชิกสภาฯ                      :   เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นายภูฑาริศ  นาคทอง) ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เช่นในเขตอ าเภอท่าช้าง

ซึ่งเป็นพ้ืนที่จัดรูป พ้ืนที่เต็มที่ได้แค่ 4 เมตร ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นคลอง
ถ้าจะขยายไม่สามารถท าได้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ 

ประธานสภาฯ                    :   ขอบคุณส.อบจ.ภูฑาริศ นาคทอง ครับ มีข้อชี้แจงหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) ท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี              : กรณีพ้ืนที่อ าเภอท่าช้าง เขตพ้ืนที่จัดรูปที่ดิน ซึ่งพ้ืนที่ 4 เมตร ด้านข้างเป็น  
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) พ้ืนที่คูทิ้งน้ าหรือคูส่งน้ า ก็ขึ้นอยู่กับท่านสมาชิกฯต้องช่วยกันแก้ปัญหาครับ 

เช่น ใส่ท่อระบายน้ าเพ่ือขยายผิวจราจรได้หรือไม่ในบางพ้ืนที่ หรืออีกกรณี
หนึ่งคือบริเวณที่เป็นถนนสาธารณะที่ไม่ได้อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินไม่มีคูน้ า 
อยากให้ลองหาดู แต่ปัจจุบันการจัดท าโครงการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี 2567 จะสังเกตได้ว่าโครงการที่เกี่ยวกับถนนจะน้อยมาก เพราะว่า
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งมาเป็นความกว้าง 4 เมตร  
แต่เกณฑ์ของเราตั้งไว้ 5 เมตร อยากฝากให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยดูว่าต้อง
ด าเนินการอย่างไร  เจ้าของที่ยอมเสียพ้ืนที่ด้านข้างๆ ละ 1 เมตรได้ไหม  
ฝากประสานไปยังผู้น าท้องถิ่นด้วยครับ 

ประธานสภาฯ                    :   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก หรือไม่ครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) ขอเชิญ ส.อบจ.เสวก วิงวอน ครับ 

สมาชิกสภาฯ                  : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ 
(ส.อบจ.เสวก วิงวอน) และท่านหัวหน้าส่วนราชการครับ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

ผมเคยสอบถามเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ได้สอบถามกับช่างปกรณ์ 
ไปแล้ว และขณะนี้ชาวบ้านสอบถามความคืบหน้ามา ทราบว่าก าลังจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือว่าตอนนี้ยกเลิกโครงการไปแล้วครับ จะได้แจ้งชาวบ้านได้อย่าง
ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                    :   ขอบคุณ ส.อบจ.เสวก วิงวอน ครับ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) 

ผู้อ านวยการกองช่าง                :   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(นายกัมปนาท นุ่มหอม) ส าหรับโครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และก าลังทยอยด าเนินการติดตั้งใน 
แต่ละพ้ืนที่อยู่ครับ 

/ขอบคุณผู้อ านวยการ… 
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ประธานสภาฯ                    :   ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, 

ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน,  
ท่านรองปลัดฯ, ท่านผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  
ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 

 

      .................................................ผู้ถอดรายงานการประชุมฯ 
(นางสาวสุนิสา มีจันทร์) 

      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 

.................................................ผู้ตรวจสอบถูกต้อง 
(นายชัยยะ  มหาปราบ) 
หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
        
      ................................................ผู้ตรวจทาน 
              (นางอินทิรา รุดทัง) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖6 เรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖6  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2566  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม 2566 

 

   ร.ต.ต.  

        (ทองแดง  เทียนศรี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 


